


  
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ. 25๖6 

ครั้งที่  1/25๖6 
วันที่  15  กุมภาพันธ์  25๖6  

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1.  นายสุวิทย์ ยอดยิ่ง ประธานสภา อบต.ตะนาวศรี  
2.  นายล าใย เชิดฉาย รองประธานสภา อบต.ตะนาวศรี  
3.  นายสุดเขตต์ ประทุมพันธ์ เลขานุการสภา อบต.ตะนาวศรี  
4.  นายเลิศพิสิฐ ชวนช่อสุวรรณ ส. อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ 2  
5.  นางสาวมิ่งขวัญ ทับถม ส. อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ 4  
6.  นายชลอ     ศรีจันทร์ ส. อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ 5  
7.  นายดิเรก บุญมา ส. อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ 6  
8.  นายบดินทร์ วัฒน์วด ี ส. อบต.ตะนาวศรี หมู่ที่ 7  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1.  นายมนตรี บุญเลิศ รองนายก อบต.ตะนาวศรี  
2.  นายสุรเชษฐ์ โค้วถาวร เลขานุการนายก อบต.ตะนาวศร ี  
3.  นางสาวเกษณี สุคลธา รองปลัด อบต.ตะนาวศรี  
4.  นางรุ่งฟ้า ศรีค า หัวหน้าส านักปลัด อบต.  
5.  นายมนตรี งามข า ผู้อ านวยการกองช่าง  
6.  นางกฤตลักษณ์ เมืองช้าง ผู้อ านวยการกองคลัง  
7.  นางศุกร์ฤดี อัยลา ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
8.  นางศุภกานต์ เจริญผล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
9.  นายธนเดช คุณาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
10.  จ.ส.อ.อนุวัตน์ รักบ้านเพิง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
11.  น.ส.จันทร์อุษา จิตต์งามข า นักทรัพยากรบุคคล  
12.  จ.อ.อนุวัตน์ โค้วถาวร เจ้าพนักงานธุรการ  

 

เริ่มประชุมเวลา    09.3๐     น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสุวิทย์  ยอดยิ่ง    -  สวัสดีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเปิด 
(ประธานสภาฯ)  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 25๖6  ครั้งที่ ๑/25๖6 วันที่ 15 ก.พ.  
  25๖6 ในระเบียบวาระที่ 1 ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบแต่อย่างใด 
       

ที่ประชุม   - รับทราบ 
/ระเบียบวาระท่ี 2 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสุวิทย์  ยอดยิ่ง    - เรียนคณะผู้บริหารฯ   สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องรับรองรายงาน 
(ประธานสภาฯ)  การประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 25๖5   ครั้งที่ ๑/25๖5  เมื่อวันที่  
  13 ธ.ค. 25๖5 ได้แจกให้ที่ประชุมล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มี 
  ก็ขอมติสภาฯ   
มติสภาฯ   - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ตะนาวศรี สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  
   ประจ าปี พ.ศ. 25๖5  ครั้งที่ ๑/25๖5  เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 25๖5 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลา และเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ 
 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 
นายสุวิทย์  ยอดยิ่ง  - เรียนคณะผู้บริหารฯ   สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่าน ตาม พ.ร.บ.สภา 
(ประธานสภาฯ)  ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๖ 
  มาตรา ๕๓  ก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และมาตรา ๕๓ วรรคที่ ๔ สมัยประชุมสามัญสมัย 
  หนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน ฯ 
   และตามระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไข 
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ ก าหนดให้การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ 
  ประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น 
  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
  สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก 
  ของแต่ละปี 
   จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลา และ 
  เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 ต่อไป                                  
นายชลอ  ศรีจันทร์  - เรียนท่านประธานสภาฯ   คณะผู้บริหารฯ   สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ส.อบต.ฯ ม.๕)  ขอเสนอก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ของปี พ.ศ. ๒๕๖6 ดังนี้ 

สมัยที่ 2 ในเดือน มี.ค. ก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ  
ในวันที่ ๑5  

สมัยที่ 3 ในเดือน ส.ค. ก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ  
ในวันที่ ๑ 

    และสมัยที่ ๔  ในเดือน ธ.ค.  ก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน เริม่ต้นประชุมสมัยสามัญ  
ในวันที่ ๑5 

นายสุวิทย์  ยอดยิ่ง  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   ถ้าไม่มีก็ขอมต ิ
(ประธานสภาฯ)  ที่ประชุม 
มติสภาฯ   - มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 

สมัยที่ 2  ในเดือน มี.ค.  ก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ในวันที่ ๑5 
สมัยที่ 3  ในเดือน ส.ค.  ก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ในวันที่ ๑ 

   และสมัยที่ ๔  ในเดือน ธ.ค. ก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน เริม่ต้นประชุมสมัยสามัญ ในวันที่ ๑5 
 

/ ระเบียบวาระท่ี 4 ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณาก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 
นายสุวิทย์  ยอดยิ่ง  - เรียนคณะผู้บริหารฯ   สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่าน   ตามระเบียบ มท. 
(ประธานสภาฯ)  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ข้อ ๒๑ ก าหนดให้การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ 
  สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม 
  สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
   จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาของสมัย 
  ประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 ต่อไป 
นายชลอ  ศรีจันทร์  - เรียนท่านประธานสภาฯ   คณะผู้บริหารฯ   สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(ส.อบต.ฯ ม.5)  ขอเสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7  ในวันที่ ๑5 ก.พ. 
  25๖7 มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน 
นายสุวิทย์  ยอดยิ่ง  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   ถ้าไม่มีก็ขอมต ิ
(ประธานสภาฯ)  ที่ประชุม 
มติสภาฯ   - มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 
  ๒๕๖7 ในวันที่ ๑5 ก.พ. 25๖7  มีก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน  
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕66 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
นายสุวิทย์  ยอดยิ่ง  - เรียนคณะผู้บริหารฯ   สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่าน  ในระเบียบวาระนี้  
(ประธานสภาฯ)  ขอเชิญท่านปลัด อบต.  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป 
นายสุดเขตต์ ประทุมพันธ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ปลัด อบต.ฯ)  เนื่องจาก อบต.ตะนาวศรี  มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเติม   เพ่ือตั้งจ่ายเป็น 
   รายการใหม่ ในหมวดและประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

รายการที่ 1 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
เนื่องด้วย อบต.ตะนาวศรี มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4.5 ฟุต ส าหรับ 

   ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกองคลัง       ดังนั้น  จึงขอโอนเงินงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ ดังนี้ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง   งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   

โต๊ะท างาน ขนาด 4.5 ฟุต     จ านวน  21,00๐.-บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4.5 ฟุต จ านวน 3 ตัวๆ 

  ละ  7,000.-บาท  ส าหรับใช้ปฏิบัติงานของกองคลัง ราคานอก 
  เหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์    ซึ่งไม่สามารถจัดหาได้ตามราคา 
  มาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี 
  มาตรฐานครุภัณฑ์       จึงจัดหาตามราคาท้องตลาดซึ่งเป็นราคา 
  ประหยัด     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว  
  1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552    
โดยขอโอนเงินงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการ 

   ตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเดือน (ฝ่าย 
   ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปัจจุบัน คงเหลือ 360,000.- 
   บาท  ขอโอนลด  จ านวน  21,0๐๐.-บาท     มาตั้งเพ่ิมในรายจ่ายประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
   ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  ดังกล่าวข้างต้นต่อไป 

/ รายการที่ 2 ... 
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รายการที่ 2 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
เนื่องด้วย อบต.ตะนาวศรี  มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน แบบพนักพิงกลาง  

ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกองคลัง ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังนี้ 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง   งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   

เก้าอ้ีส านักงาน แบบพนักพิงกลาง     จ านวน  6,90๐.-บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน แบบพนักพิงกลาง  

  ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 60 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 90 ซม.  
  จ านวน 3 ตัวๆ ละ 2,300.-บาท   ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน 
  ของกองคลัง ราคานอกเหนือบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่ง 
  ไม่สามารถจัดหาได้ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก 
  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึง 
  จัดหาตามราคาท้องตลาดซึ่งเป็นราคาประหยัด ตามหนังสือ 
  กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22  
  มิ.ย. 2552    
โดยขอโอนเงินงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการ 

   ตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเดือน (ฝ่าย 
   ประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปัจจุบัน คงเหลือ 339,000.- 
   บาท ขอโอนลด จ านวน 6,9๐๐.-บาท มาตั้งเพ่ิมในรายจ่ายประเภทครุภัณฑ์ส านักงานค่าจัดซื้อ 

เก้าอ้ีส านักงาน  ดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
     ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.๒๕๔๑     หมวด ๔   การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
    งบประมาณ     ข้อ ๒๗  ก าหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
    และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
    ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ อนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6   เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ 
    ท างาน  และค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้นต่อไป 
นายสุวิทย์  ยอดยิ่ง  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแสดงความคิดเห็น   หรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
(ประธานสภาฯ)  ถ้าไม่มีก็ขอมติสภาฯ เรียงตามล าดับรายการที่ 1 – 2 ต่อไป  
มติสภาฯ   รายการที่ 1 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 

- มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕66 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจัดซื้อโต๊ะ 
ท างาน ขนาด 4.5 ฟุต วงเงิน จ านวน 21,00๐.-บาท ตามที่เสนอได้ 

    รายการที่ 2 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
- มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕66 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี 
ส านักงาน แบบพนักพิงกลาง วงเงิน จ านวน 6,90๐.-บาท ตามที่เสนอได้ 

/นายสุวิทย์ ... 
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นายสุวิทย์  ยอดยิ่ง  -  เรียนคณะผู้บริหารฯ   สมาชกิสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอหยุดพักการ 
(ประธานสภาฯ)  ประชุมชั่วคราว  ขอนัดหมายให้มาร่วมประชุมต่อในเวลา 13.00 น.   
 

พักการประชุมชั่วคราว  เวลา  12.00  น.  (พักรับประทานอาหารกลางวัน) 
 

เริ่มประชุมต่อเวลา  13.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี  
  ของ อบต.ตะนาวศรี 
นายสุวิทย์  ยอดยิ่ง  - เรียนคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ 
(ประธานสภาฯ)  ขอเชิญนายมนตรี  งามข า ผู้อ านวยการกองช่าง ของ อบต.ตะนาวศรี  ชี้แจงรายละเอียด 
  ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป 
นายมนตรี งามข า    - เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ผอ.กองช่าง)  ด้วยอบต.ตะนาวศรี มีโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต ในพื้นที่ ต.ตะนาวศรี 
  ที่ต้องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี  กับส านักงาน 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี กรมป่าไม้ ตามมาตรา 13 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. 
  ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้    
   1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยใจบ าเพ็ญ หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร  ยาว  
  2,210 เมตร  คิดเป็นพ้ืนที่ 6 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา 
   2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านพุหิน - อ่างเก็บน้ าพุหิน หมู่ที่ 1  กว้าง  

5.0 มตร  ยาว 2,000 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ 6 ไร่ 1 งาน 
   3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยร่วมใจ (บ้านท่ากุลา) หมู่ที่ 2  กว้าง 5.00  
  เมตร ยาว 750 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ 2 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา 
   4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยบ้านป้าเฉ้งละ หมู่ที่ 6 กว้าง 5.00 เมตร ยาว  
  325 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ 1 ไร่ 6 ตารางวา 
   5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยบ้านลุงกระรอก หมู่ที่ 6  กว้าง 5.00 เมตร 
  ยาว 2,200 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ 6 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา 
   6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยบ้านลุงละเอิง หมู่ที่ 6  กว้าง 5.00 เมตร   
  ยาว 305 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ 3 งาน 81 ตารางวา 
   7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงเตี้ย หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00  
  เมตร  ยาว 182 เมตร  คิดเป็นพื้นที่ 1 งาน 82 ตารางวา 
  

   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามตามมาตรา 13 ทวิ   แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
  พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต 
  ป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขในการใช้พื้นท่ีเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน  
  หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
  พ.ศ.2563 หมวด 3 เอกสารประกอบการขออนุญาตและการรับรอง ข้อ 12 (6) และหนังสือ 
  สั่งการของกรมป่าไม้ จึงขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
นายสุวิทย ์ ยอดยิ่ง  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
(ประธานสภาฯ)   

 
/นายชลอ  ... 
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นายชลอ  ศรีจันทร์  - เรียนท่านประธานสภาฯ   คณะผู้บริหารฯ   สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(ส.อบต.ฯ ม.5)  ขอเสนอให้ อบต. ด าเนินการขอใช้พ้ืนที่ในโครงการก่อสร้างต่างๆที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
  ในพ้ืนที่ ต.ตะนาวศรี ที่ยังไม่ได้ด าเนินการขอใช้พ้ืนที่ด้วย 
นายมนตรี  งามข า  - เรียนท่านประธานสภาฯ   คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(ผอ.กองช่าง)  ขอชี้แจงการขอใช้พื้นที่โครงการก่อสร้างของ อบต.ตะนาวศรี จะทยอยด าเนินการขอใช้พ้ืนที่ 
    ครั้งละประมาณ 10 โครงการ  เนื่องจากต้องท าเอกสารประกอบการใช้พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก 
    ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัด เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ที่ต้องลงมาตรวจพ้ืนที่ก็มีจ านวนน้อย ต้อง 
    รับผิดชอบงานตรวจสอบพื้นที่ทั้งจังหวัด จึงไม่สามารถเสนอโครงการทั้งหมดพร้อมกันได้ 
     ที่ผ่านมาท าเรื่องขอใช้พ้ืนที่ไป 23 โครงการ ปัจจุบันได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพียง 
    1 โครงการ  ได้แก่ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านท่ามะขาม - บ้านห้วยม่วง 
    (จุดบ้านตะเคียนทอง) หมู่ที่ 3    ที่เหลือรอการอนุญาต  มีการตรวจสอบพ้ืนที่ไปแล้วบางส่วน 
    และมีโครงการต้องท าเอกสารรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพ่ิมเติม  ได้แก่  โครงการ 
    ก่อสร้างถนนลาดยางสายท่ากุลา-รบ.2 หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 4, โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย 
    อ่างเก็บน้ าห้วยคอกหมู หมู่ที่ 4, โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านห้วยน้ าหนัก-บ้านวังโค  
    หมู่ที่ 6 และโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านห้วยน้ าหนัก-อ่างเก็บน้ าห้วยอะนะ หมู่ที่ 6 
    ซึ่งต้องด าเนินการจัดจ้างหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมความสามารถต่อไป 
นายสุวิทย ์ ยอดยิ่ง  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
(ประธานสภาฯ)  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
มติสภาฯ   - มีมติเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบ อบต.ตะนาวศรี ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ 
  ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี ตามโครงการ ล าดับที่ 1 - 7  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามท่ีเสนอได้ 
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมกันโครงการเพื่อประสานแผนพัฒนาองค์กร 
                       ปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการประสานขอรับการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม  
                       (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2566-2570) ของ อบจ.ราชบุรี ตามอ านาจหน้าที่ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1 เรื่องขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมกันฯ ระหว่างเทศบาลต าบลสวนผึ้งกับองค์การ 
                        บริหารส่วนต าบลตะนาวศรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านบ่อ 2 หมู่ที่ 1  
                        ต าบลสวนผึ้ง  เชื่อมต่อกับ  หมู่ที่ 5 ต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  
นายสุวิทย์  ยอดยิ่ง  - เรียนคณะผู้บริหารฯ   สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่าน  ในระเบียบวาระนี้  
(ประธานสภาฯ)  ขอเชิญท่านปลัด อบต.  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป 
นายสุดเขตต์ ประทุมพันธ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ   คณะผู้บริหารฯ   สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ปลัด อบต.ฯ)  ด้วยได้รับแจ้งจากเทศบาลต าบลสวนผึ้ง ว่าได้ด าเนินการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการ 
   สาธารณะ (MOU)  เพ่ือประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการประสานขอ 
   รับการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2566-2570) ของ อบจ.ราชบุรี 

ระหว่าง เทศบาลต าบลสวนผึ้ง กับ องค์การบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี  ตามโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านบ่อ 2 หมู่ที่ 1 ต าบลสวนผึ้ง  เชื่อมต่อกับ  หมู่ที่ 5  ต าบล 
ตะนาวศรี   และให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี  น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลตะนาวศรี  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   รายละเอียดตามส าเนาหนังสือ 
เทศบาลต าบลสวนผึ้ง ที่ รบ 53901/108  ลงวันที่ 27 ม.ค. 2566 ที่แจกให้พร้อมหนังสือ 
เชิญประชุมสภาฯ แล้วนั้น 

/นายสุวิทย์ ... 
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นายสุวิทย ์ ยอดยิ่ง  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
(ประธานสภาฯ)  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
มติสภาฯ   - มีมติเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมกันโครงการเพื่อประสาน 
  แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการประสานขอรับการบรรจุเข้าแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)  (พ.ศ.2566 - 2570)  ของ อบจ.ราชบุรี   ตามอ านาจหน้าที่  
   ระหว่างเทศบาลต าบลสวนผึ้งกับองค์การบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี ตามโครงการก่อสร้าง 
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านบ่อ 2 หมู่ที่ 1 ต าบลสวนผึ้ง เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ 5 ต าบล 
   ตะนาวศรี ตามที่เสนอได้ 
ระเบียบวาระท่ี 7.2 เรื่องขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมกันฯ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาบ้านห้วยผาก  
      หมู่ที่ 7  บ้านห้วยผาก ต าบลสวนผึ้ง  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง กับ องค์การ 
      บริหารส่วนต าบลตะนาวศรี 
นายสุวิทย์  ยอดยิ่ง  - เรียนคณะผู้บริหารฯ   สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่าน  ในระเบียบวาระนี้  
(ประธานสภาฯ)  ขอเชิญท่านปลัด อบต.  ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป 
นายสุดเขตต์ ประทุมพันธ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ   คณะผู้บริหารฯ   สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ปลัด อบต.ฯ)  ด้วยได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง ว่าได้ด าเนินการท าความตกลงร่วมมือกัน 
   จัดท าบริการสาธารณะ (MOU)   เพ่ือประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับ 
   การประสานขอรับการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) (พ.ศ.2566-2570)  
   ของ อบจ.ราชบุรี  ระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง กับ องค์การบริหารส่วนต าบล 
   ตะนาวศรี ตามโครงการก่อสร้างสนามกีฬาบ้านห้วยผาก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยผาก ต าบลสวนผึ้ง  
   และให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลตะนาวศรี   พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   รายละเอียดตามส าเนาหนังสือองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง ที่ รบ 76501/101 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2566 ที่แจกให้พร้อมหนังสือ 
   เชิญประชุมสภาฯ แล้วนั้น 
นายสุวิทย ์ ยอดยิ่ง  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
(ประธานสภาฯ)  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
มติสภาฯ   - มีมติเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมกันโครงการเพื่อประสาน 
  แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับการประสานขอรับการบรรจุเข้าแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)  (พ.ศ.2566 - 2570)  ของ อบจ.ราชบุรี   ตามอ านาจหน้าที่  
   ระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง กับ องค์การบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี   ตาม 
   โครงการก่อสร้างสนามกีฬาบ้านห้วยผาก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยผาก ต าบลสวนผึ้ง ตามท่ีเสนอได้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุวิทย์  ยอดยิ่ง  - เรียนคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแจ้งให้ อบต.  
(ประธานสภาฯ)  ด าเนินการซ่อมแซมเสียงตามสายกลุ่มบ้านเขาลูกช้าง หมู่ที่ 1 ที่ช ารุด ให้สามารถใช้การ 

ได้ตามปกติต่อไป 
 ขอให้กองช่าง อบต. ลงพ้ืนที่ดูท่อระบายน้ าถนนสายบ่อเก่ากลางที่หน่วยงานทหาร 
ได้ท าไว้ ว่าจะสามารถด าเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ าต่อจากเดิมได้หรือไม่ เพ่ือแก้ไขปัญหา 
น้ ากัดเซาะที่ดินของชาวบ้านต่อไป 

    และขอแจ้งให้ อบต. ด าเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านสวนผึ้ง หมู่ที่ 1 ที่ตื้นเขิน เพ่ือ 
   ให้สามารถกักเก็บน้ าได้เพ่ิมขึ้นต่อไป มีท่านใดจะชี้แจงข้อราชการ หรือเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

/นายเลิศพิสิฐ ... 
 






